



ข่าวสำนักงาน ป.ป.ช.

สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ
361 ถนนนบบุรี ตำบลท่าทราย อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 11000



ทุจริตคิดโกงชาติ จะพิพากษาถึงราชบัลลังก์

รวมพลังขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ 2 (พ.ศ. 2556 - 2560)

ป.ป.ช. จัดกิจกรรมค่ายเยาวชน ป.ป.ช. ตามโครงการยุทธ ป.ป.ช. (NACC Youth Ambassadors) ๒๐๑๕ (รุ่นที่ ๒)

สำนักงาน ป.ป.ช. โดยคณะกรรมการบริหารโครงการยุทธ ป.ป.ช. (NACC Youth Ambassadors) และสำนักป้องกันการทุจริตภาคประชาสังคมและการพัฒนาเครือข่าย กำหนดจัดกิจกรรมค่ายเยาวชน ป.ป.ช. ตามโครงการยุทธ ป.ป.ช. (NACC Youth Ambassadors) ๒๐๑๕ ในระหว่างวันที่ ๘ - ๑๒ มิถุนายน ๒๕๕๘ ณ โรงแรมดิอิมพีเรียล หัวหิน บีช รีสอร์ท อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ โดยกำหนดให้มีพิธีเปิดกิจกรรมค่ายเยาวชน ป.ป.ช. ในวันที่ ๘ มิถุนายน ๒๕๕๘ เวลา ๐๙.๐๐ น. ณ ห้องประชุมนนทบุรี ๑ อาคาร ๔ ชั้น ๒ สำนักงาน ป.ป.ช. ถนนสนามบินน้ำ โดยมี นายณรงค์ รัฐอมฤต กรรมการ ป.ป.ช. เป็นประธานกล่าวเปิดงาน หลังจากนั้นจะเป็นการบรรยาย เรื่อง “ให้ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับบทบาท อำนาจหน้าที่ของป.ป.ช.และภารกิจด้านป้องกันการทุจริต” และต่อด้วยการบรรยาย เรื่อง “การทุจริตกับความร่วมมือระดับสากล” โดย นายนิติพันธุ์ ประจวบเหมาะ ผู้อำนวยการสำนักการต่างประเทศ ในส่วนเวลา ๑๓.๐๐ - ๑๕.๐๐ น. จะมีการบรรยาย เรื่อง “คุณธรรมนำชีวิต” โดย ศาสตราจารย์พิเศษ วิชามหาคุณ กรรมการ ป.ป.ช. ก่อนเดินทางไปโรงแรมดิอิมพีเรียล หัวหิน บีช รีสอร์ท อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ในเวลา ๑๕.๐๐ น.

สำหรับกิจกรรมค่ายเยาวชน ป.ป.ช. ตามโครงการยุทธ ป.ป.ช. (NACC Youth Ambassadors) ๒๐๑๕ นั้น ได้ดำเนินการตามมติคณะอนุกรรมการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต โดยใช้กลไกทางการศึกษาในการประชุมครั้งที่ ๔-๓/๒๕๕๖ เมื่อวันที่ ๑๙ มิถุนายน ๒๕๕๖ มีมติเห็นชอบการจัดโครงการยุทธ ป.ป.ช. (NACC Youth Ambassadors) ซึ่งสอดคล้องกับนโยบายอำนาจหน้าที่คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ ในการดำเนินการเพื่อป้องกันการทุจริตโดยการเสริมสร้างทัศนคติค่านิยมในความซื่อสัตย์สุจริต และดำเนินการให้ประชาชนหรือกลุ่มบุคคลเข้ามามีส่วนร่วมในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต เพื่อให้เป็นไปตามเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญซึ่งในภารกิจป้องกันการทุจริตด้านการเสริมสร้างทัศนคติค่านิยมในความซื่อสัตย์สุจริตได้ให้ความสำคัญต่อกลุ่มเด็ก เยาวชน นักเรียน นิสิต นักศึกษา บุคลากรทางการศึกษา โดยเฉพาะอย่างยิ่งในกลุ่มเด็กและเยาวชนในสถานการศึกษา เนื่องจากเป็นกลุ่มที่สามารถจูงใจและเสริมสร้างให้เกิดทัศนคติที่ดีงามเอื้อต่อการป้องกันและแก้ไขปัญหาการทุจริตในสถานการศึกษาได้

การดำเนินโครงการยุทธ ป.ป.ช. (NACC Youth Ambassadors) มีวัตถุประสงค์เพื่อคัดเลือกยุทธ ป.ป.ช. เป็นตัวแทนในการประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารของ ป.ป.ช. และการรณรงค์ต่อต้านการทุจริตทั้งในประเทศและต่างประเทศ อีกทั้ง เป็นการพัฒนาศักยภาพเด็กและเยาวชนให้มีคุณธรรม จริยธรรม ความซื่อสัตย์สุจริต และปลูกฝังจิตสำนึกโดยมุ่งเน้นในการปลูกฝังให้เด็กและเยาวชน มีความรับผิดชอบต่อตนเองและสังคม และเป็น เครือข่าย

ของสำนักงาน ป.ป.ช.ที่จะช่วยประชาสัมพันธ์ภารกิจหน้าที่ของสำนักงาน ป.ป.ช. ในการขับเคลื่อนคุณธรรม และจริยธรรมในรูปแบบกิจกรรมต่างๆ ในสถาบันการศึกษาต่อไป ซึ่งโครงการยุวทูต ป.ป.ช. (NACC Youth Ambassadors) ๒๐๑๕ ในปีนี้ มีผู้ผ่านการคัดเลือกจากนิสิต นักศึกษา ในระดับอุดมศึกษาทั่วประเทศ จำนวน ๔๕ คน โดยแบ่งเป็นนักศึกษาจากภาคเหนือ จำนวน ๗ คน, นักศึกษาจากภาคใต้ จำนวน ๑๐ คน, นักศึกษาจากภาคกลาง จำนวน ๓ คน, นักศึกษาจากภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จำนวน ๖ คน และนักศึกษาจากกรุงเทพมหานครและปริมณฑล จำนวน ๑๙ คน ซึ่งทุกคนจะต้องเข้าร่วมกิจกรรมค่ายยุวทูต ป.ป.ช. และร่วมกิจกรรมการณรงค์ป้องกันการทุจริตทั้งในประเทศและต่างประเทศ ตลอดจนเผยแพร่ภารกิจของสำนักงาน ป.ป.ช. ตลอดระยะเวลา ๑ ปี

สำนักงาน ป.ป.ช. คาดหวังว่าการดำเนินโครงการยุวทูต ป.ป.ช. (NACC Youth Ambassadors) จะเป็นการสร้างค่านิยมแก่นิสิต นักศึกษาให้ยึดมั่นในหลักคุณธรรม จริยธรรม และมีความซื่อสัตย์สุจริต ตลอดจนเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจในการป้องกันการทุจริต รวมทั้งเผยแพร่ภารกิจสำนักงาน ป.ป.ช. และสร้างเครือข่ายในกลุ่มผู้นำนิสิต นักศึกษา ในการป้องกันและต่อต้านการทุจริต ในสถาบันการศึกษาระดับอุดมศึกษาต่อไป

.....